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ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง    หมายเหต ุ
1. นางประพิศ     จันณรงค์ สมาชิก อบต.ม.1        ขาด 
2. นายบุญเชาว    ปัณเขต สมาชิก อบต.ม.2        ขาด 
3. นายกมล        วัลลานนท์ สมาชิก อบต.ม.3         ขาด  
4. นายจ้อย        นวนส าลี สมาชิก อบต.ม.4        ขาด 
5. นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล สมาชิก อบต.ม.6        ลา 
6. นางเรณู        เหล็กจาน สมาชิก อบต.ม.6        ลา 
7. นางอารีย์       แจ่มเจรญิ สมาชิก อบต.ม.8        ลา 
8. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพทิักษ์ สมาชิก อบต.ม.9        ลา 
9. นางศลิษา      มากสาคร สมาชิก อบต.ม.13       ลา 

 
/10. น.อ.ไพฑูรย.์.. 



 
10. น.อ.ไพฑูรย์     มาลาศรี สมาชิก อบต.ม.15          ลา 
11. นายณรงค์      คล้ายเขียว สมาชิก อบต.ม.16          ขาด 
12. นางอัญชลี      ค าศิริ  สมาชิก อบต.ม.16            ขาด 
13. นายปรีชา       คนหลัก สมาชิก อบต.ม.17          ลา 
14. นายชาญ        สุขคง สมาชิก อบต.ม.19         ขาด  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายปัญญา       บ ารุงวัด นายก อบต.บ้านพระ  ปัญญา       บ ารุงวัด 
2. นายศิวาภณ       ศรีกสิกิจ รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ      ศรีกสิกจิ 
3. นางประคอง       บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ   ประคอง      บุญฤทธิการ   
4. นางอ าไพวรรณ   วรรณโชติ หัวหน้าส านักปลัด   อ าไพวรรณ  วรรณโชติ 
5. นางสาวปภานวิน ศิริรวง หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ปภานวิน     ศิริรวง 
6. นางสาวพนัชกร   กลิ่นมะล ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนัชกร       กลิ่นมะล ิ
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ      ผมขอแจ้งเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นางเรณู เหล็กจาน, นายสรศักดิ์  ศรีตระกูล,  

(ประธานสภาฯ)   นางอารีย์  แจ่มเจริญ, นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์, นางศลิษา มากสาคร,                 

      น.อ.ไพฑูรย์  มาลาศรี, นายปรีชา คนหลัก ครับ และเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมา 

รับต าแหน่งใหม่ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นางสาวปภานวิน ศิริรวง        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,ท่านสมาชิกอบต.บ้านพระทุกท่าน  

(หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ)  ดิฉันช่ือนางสาวปภานวิน ศิริรวง ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด 

      ส านักปลัด ย้ายมารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ย้ายมาจาก อบต.ศรีจุฬา  

      อ.เมือง จ.นครนายก ถ้าท่านสมาชิกมีสิ่งใดจะช่วยแนะน าเพื่อให้การท างานพัฒนา 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้การบริหารของฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร ขอให้ 

      ช่วยแนะน าและช้ีแนะด้วยคะ  

ที่ประชุม  รับทราบ  

นายปัญญา บ ารุงวัด      เจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ได้สอบติดและย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ที่อบต.บ้านพระ  

(นายก อบต.บ้านพระ) และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้      

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในวันที่ 11 ส.ค.63  

ณ วัดหัวเขาครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3/2563 วันท่ี 15 มิถุนายน     
      2563  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 วันที่  

(ประธานสภาฯ)        15 มิ.ย.63 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง 

  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน      

  2563 เป็นเอกฉันท์  

 

 

/ระเบียบวาระที่ 3... 



-2- 

ระเบียบวาระที่ 3  - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

  3.1 เรื่องเพื่อพิจารณาให้ขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

(ประธานสภาฯ)   ท้องถ่ินพ.ศ.2541 หมวดที่ 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  

    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และ

แก้ไขงบประมาณในข้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน เมื่อคณะผู้ บริหาร

ท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว        

ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ    

คณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้น าเสนอต่อสภาท้องถ่ิน    

  ภายใน 15 สิงหาคม  

    ข้อ 24 หากคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่สามารถน าเสนอร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้     

ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ินแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ า 

  กิ่งอ าเภอ ผมขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ พิจารณา

เห็นชอบให้ขยายเวลาการเสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เป็นเอกฉันท์ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ ร.ต.วิชิต ครับ  

(ประธานสภาฯ)    

ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ จะขอเปิดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้โฉนดมาแล้ว 7 แปลง เหลืออีก 2 แปลง    

(ส.อบต.ม.3)  และจะไปด าเนินการขอแผนที่ทางอากาศ จึงขอปรึกษาทาง อบต.ว่าจะท าอย่างไร 

  เพื่อเปิดทางได้  เพราะทางเช่ือมต่อกัน ระหว่าง หมู่ 3 กับหมู่ 19 ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  ถ้าเป็นทางสาธารณะจะซื้อขายไม่ได้ครับ จะให้ช่างไปดูภาพถ่ายทางอากาศว่าหายไป 

(นายก อบต.บ้านพระ) อย่างไร เพราะจะได้เดินทางติดต่อกันได้ ท าให้พื้นที่ของเราไม่เสียหายด้วย ขอช่ืนชม         

  ท่านวิชิตครับที่จะท าถนนเส้นน้ี ถ้าท่านมีปัญหาอะไร เป็นที่ที่ท าแล้วเกิดประโยชนก์ับ 

  พี่น้องประชาชนพวกเรายินดีที่จะช่วยกัน ผม รองนายกทั้ง 2 ท่าน ท่านประธานสภาฯ            

  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้เข้ามา ท างานเพื่อพี่น้องประชาชนต าบลบ้านพระ ครับ 

/นายปราโมทย์... 
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นายปราโมทย์ เนียรมงคล      สอบถามผู้บริหาร เรื่องรังวัดทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งทางแปลงด้านในได้กันไว้  

(ส.อบต.ม.17)  4.5 เมตร ซึ่งยังเหลืออีกแปลงซึ่งอยู่ติดถนน ช่างไม่สามารถระบุได้ว่าจะวัดไปถึง

ตรงไหน เพราะอีกฝั่งยกให้แล้ว 2 เมตร ปักหลักกลางไว้แล้ว แต่อีกฝั่งเหลือนาอีก     

1 แปลง ซึ่งอยู่หน้าถนนแตเ่จ้าของที่ไม่ยอม และจะต้องกันล ารางสาธารณะประโยชน์ 

ไว้กี่เมตร แต่แปลงด้านในทุกแปลงด าเนินการวัดเรียบร้อยหมดแล้ว ขอให้ท่านนายก

ประสานช่าง ผมอยากทราบว่าอีกแปลงต้องกันไว้เท่าไหร่ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด   ขอขอบคุณท่านปราโมทย์ ที่น าปัญหาเข้ามาจะได้ช่วยแก้ไขในส่วนน้ี ผมจะประสานกับ 

(นายก อบต.บ้านพระ) เจ้าของที่ให้ครับ  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย ์ เรื่องป้ายบอกซอยทุกหมู่ช ารุดครับ ของ ม.8 จ านวน 2-3ซอย และกระจกทางโค้ง 

(ส.อบต.ม.8)  ช ารุดทุกอันครบั ขอให้ผูบ้รหิารช่วยจัดสรรงบประมาณให้ดว้ยครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องป้ายบอกซอย จะให้ช่างด าเนินการประมาณราคาให้และท าจัดซือ้จัดจ้างให้ครับ  

(นายก อบต.บ้านพระ) เรื่องกระจกโค้งจะตั้งงบประมาณไว้แล้วครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอบคุณท่านนายกครับ, ขอรูปสมาชิกสภาฯทุกท่านติดบอรด์ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป  

(ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน ร.ต.ส าเร็จครบั 

ร.ต.ส าเรจ็ เวชกามา  เรื่องไฟส่องสว่างปากซอยท่อน้ า ของกรมทางหลวง ช ารุดประมาณ 3 หลัก จะให้ใคร 

(ส.อบต.ม.14)  ด าเนินการแจ้งใหม้าซ่อม และขอเพิ่มอีก 1 หลัก บริเวณทางแยกครับและเรื่องพื้นที ่

  ในอบต.บ้านพระ ซึ่งไม่เป็นสัดส่วน ถนนช ารุด ขอให้ปรับปรงุแก้ไขให้ดีข้ึน ด าเนินการ 

  ให้ไวที่สุด เพราะเป็นหน้าตาของ อบต.บ้านพระครบั 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอขอบคุณท่าน ร.ต.ส าเร็จ ที่แนะน า ทางอบต.ได้ด าเนินการประกาศแล้ว แต่ไม่มี 

(นายก อบต.บ้านพระ) ผู้มาซื้อ แต่จะด าเนินการให้เร็วที่สุดครับ เรื่องลานจะเทคอนกรีต แต่เนื่องจาก         

เรามีกีฬาทุกปีอาจเกิดอันตราย ถ้าหากว่าท่านสมาชิกเห็นว่าควรเทคอนกรีต ผมก็ยินดี

ที่จะท าให้ เรื่องไฟกระพริบทางอบต.จะด าเนินการให้ เรื่องไฟฟ้าที่ช ารุดจะประสาน

แขวงการทางให้ครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ   ขอบคุณท่านนายก ขอให้ท่านท าให้ภาพรวมใหส้วยงามครับ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 

(ประธานสภาฯ)  ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ช่างด าเนินการเรื่องข้อบัญญัติเสรจ็แลว้ และจะด าเนินการเรื่องจ่ายขาด และมีโครงการ 

(นายก อบต.บ้านพระ) ของอ าเภออีก ซึ่งช่างเขียนแบบมีเพียงคนเดียวครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะอภิปรายเรื่องอื่นอีกหรอืไม่ครบั เชิญ ท่าน ร.ต.วิชิต ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

/ร.ต.วิชิต... 
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ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ เรื่องการขุดลอกคลอง จากหมู่ 1 - หมู่ 10 ขอให้ขุดคลองให้ลึกๆ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน 

(ส.อบต.ม.3)  อยากให้มีถนนสองฝั่งคลอง จะได้เป็นที่ท ามาหากินของชาวบ้าน  เรื่องการทิ้งดิน

สามารถทิ้งดินที่ไหล่ทางได้ไหม และบางครัวเรือนมีที่อยู่ติดคลองสามารถขุดลอกคลอง

เองได้ไหมครับ    

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องการขุดคลอง อยากจะท าทุกคลอง แต่ไม่มีที่ทิ้งดินที่เป็นที่สาธารณะ   

(นายก อบต.บ้านพระ)          ถ้าประมาณการไป 500 คิว ขุดข้ึนมาแล้ว เค้าจะมาตรวจสอบว่าครบ 500 คิวหรือไม่  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์  เรื่องผักกระฉูดข้ึนเต็มคลอง ขอให้ผู้บริหารไปดูและช่วยหาทางก าจัดให้ด้วยครับ  

(ส.อบต.ม.8)  ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าได้เพราะน้ าเน่าเสียครบั     

นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ขอสอบถามเรื่องสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  และเรื่อง 

(ส.อบต.ม.9)  หอกระจายข่าวฝากท่านนายกช่วยตามให้ด้วยครับ เรื่องประปาได้ท าเสรจ็เรียบร้อย 

   แล้ว ผมได้ท าเข้ามา 400 เมตร เมื่อวานช่างได้เรียกไปดูแตท่ าไปไดเ้พียง 365 เมตร     

  เราได้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ครบั  

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องสบูน้ าด้วยพลังไฟฟ้าได้ฝากกบัทาง สว.ไปแล้วครบั เรือ่งประปาถ้าท าไปไดเ้ท่าไหร ่

(นายก อบต.บ้านพระ) แล้วเบิกเงินได้เท่านั้น ไม่สามารถเบิกเต็มจ านวนครับ เรื่องหอกระจายข่าว   

  เร่งด าเนินการอยู่เนื่องจากต้องมีวิศวกรรับรองครับ       

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์   เรือ่งผักกระฉูดจะจัดการอย่างไร งบประมาณในการพ่นยาหมดแล้วหรือยงัครบั  

(ส.อบต.ม.8)       

นายปัญญา บ ารุงวัด  ช่วงนี้ให้ระงบัใหห้ยุดปฏิบัตงิาน เพราะเป็นช่วงหน้าแลง้ ถ้าฉีดยาไปอาจ 

(นายก อบต.บ้านพระ) เกิดอันตรายได้เพราะน้ าน้อยครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

(ประธานสภาฯ)  

ปิดประชุม   เวลา 12.10 น. 

          (ลงช่ือ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงช่ือ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงช่ือ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงช่ือ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(ร้อยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

(ลงช่ือ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


